

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Căn cứ công văn số 1435/STTTT-BCXB ngày 15/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công tác thông tin đối ngoại là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khẳng định vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 /02/2012 về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại. Trong đó, xác định “Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài”. Ngày 25/7/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 2405/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người lịch sử Văn hóa, tiềm năng thế mạnh, mời gọi đầu tư nước ngoài của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2016 vẫn còn nhiều hạn chế về chức năng nhiệm vụ cấp huyện ít hoặc không trực tiếp có các buổi làm việc hay tuyên truyền về thông tin đối ngoại, đây là mặt bằng chung của các huyện trong tỉnh trừ những huyện có đường biên giới với nước bạn Lào và các huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2016

Năm 2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo đến các xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa của Tỉnh và địa phương thông qua các hình thức như cổ động bằng trực quan như: treo pano, áp phích, băng zôn hai mặt tiếng Việt và tiếng Anh và sử dụng hệ thống loa phóng thanh. . .

Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các phòng ban chuyên môn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác thông tin đối ngoại.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác thông tin đối ngoại do các cấp, ban ngành tổ chức.

2. Bố trí nhân lực phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

Hiện nay UBND huyện chưa có cán bộ phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại mà giao các phòng chuyên môn tham mưu về hoạt động này nếu có yêu cầu về hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Kinh phí: Chưa có kinh phí.

III. NHỮNG TÒN TẠI, HẠN CHẾ

- Triệu Sơn là huyện đồng bằng, không có đường biên giới, đã có khu công nghiệp nhưng quy mô còn hạn chế, nên hoạt động thông tin đối ngoại, giao lưu, kêu gọi đầu tư nước ngoài còn hạn chế; hoạt động thông tin đối ngoại không được thường xuyên khi có hướng dẫn của tỉnh mới thực hiện.

- Chưa có kinh phí dành riêng cho hoạt động thông tin đối ngoại.

- Hoạt động đối ngoại chủ yếu thông qua Văn Phòng UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thông qua giao dịch công việc chuyên môn ngành. Vì vậy việc nắm bắt thông tin để tổng hợp báo cáo còn nhiều bất cập và thiếu thông tin.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đối với cấp huyện công tác thông tin đối ngoại là một công việc mới không thường xuyên vì vậy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn để UBND huyện hoàn thành tốt hoạt động này; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chế độ báo cáo nên giao cho đơn vị Văn phòng UBND huyện thì sẽ thích hợp hơn đầy đủ hơn.

- Sở Thông tin và Truyền thông có kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh sắp xếp đối với cấp huyện 01 cán bộ chuyên trách phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới, UBND huyện giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2017 và các năm tiếp theo./.

Nơi nhận: *✓*

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Quang Trung